



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวมัลลิกา นามปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๒๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๒๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวมัลลิกา นามปัญญา
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๒๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาชั้นตำแหน่งในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล</p> <p>- อายุราชการ ๑๑ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๑ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๕๑๓๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวมลลิกา นามปัญญา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)

(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๒๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาเด็กชายไทยอายุ ๑ ปี บิดามารดาพามาพบแพทย์เนื่องจากหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด แพทย์วางแผนรักษาโดยการผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ พร้อมส่งมาพบวิสัญญีเพื่อรับคำแนะนำการปฏิบัติตัวและขั้นตอนการระงับความรู้สึกซึ่งจากการซักประวัติจากบิดามารดาพบว่า มีประวัติการคลอดปกติ มีพัฒนาการตามวัย ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธโรคการแพ้ยาและอาหาร ปฏิเสธความผิดปกติของบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยเมื่อมารับการระงับความรู้สึก ประเมินสภาพร่างกายพบว่า ผู้ป่วยมีน้ำหนัก ๑๑.๗ กิโลกรัม ส่วนสูง ๘๑ เซนติเมตร ติดตามผลการตรวจหาห้องปฏิบัติการพบว่าผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ ไม่มีอาการแสดงของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ แต่เนื่องจากเป็นการผ่าตัดในเด็กเล็กประกอบกับเป็นการผ่าตัดแบบผ่าตัดและจำหน่ายกลับบ้านภายในวันเดียว (Ambulatory Surgery) บิดามารดามีความวิตกกังวลมากจึงได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนระงับความรู้สึก การดูแลที่เด็กจะได้รับในขณะระงับความรู้สึกและหลังการระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้บิดามารดาซักถามข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และคลายความวิตกกังวลเรื่องการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปชนิดใส่หน้ากากครอบกล่องเสียงร่วมกับการฉีดยาชาที่เส้นประสาทส่วนปลาย (Laryngeal Mask Airway with Penile Nerve block) โดยก่อนให้การระงับความรู้สึกได้ซักถามเรื่องการงดน้ำและอาหาร ประเมินภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซ้ำอีกครั้ง นำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดพร้อมทั้งอนุญาตให้มารดาเข้าห้องผ่าตัดเริ่มให้ผู้ป่วยหลับโดยการใช้ยาสลบชนิดสูดดม (Inhalation) ผ่านทางหน้ากากครอบใบหน้า (Face mask) เมื่อผู้ป่วยหลับจึงเชิญให้มารดาออกไปรอผู้ป่วยบริเวณหน้าห้องพักฟื้น จัดทำทางสำหรับการใส่ Laryngeal Mask Airway โดยใช้ผ้าหุ้ไหล่เพื่อเปิดทางเดินหายใจและใช้หมอนทรงกลม (Head ring) เพื่อประคองให้ศีรษะคงที่ ประเมินระดับความรู้สึกของการสลบโดยการใช้นิ้วมือลูบผ่านขนตาแล้วพบว่าไม่มีการกระพริบตา (Eyelash Reflex) และลูกตาดำนิ่งอยู่ตำแหน่งตรงกลางของดวงตา จึงทำการเปิดเส้นให้สารน้ำ ๕%D/N/๓ ทางหลอดเลือดดำบริเวณส่วนปลาย มีการให้ยาระงับความรู้สึกและยาแก้ปวดชนิดฉีดที่มีฤทธิ์สั้นเพิ่มทางหลอดเลือดดำหลังจากนั้นวิสัญญีแพทย์ทำการใส่ Laryngeal Mask Airway และทำ Penile Nerve block ระหว่างการระงับความรู้สึกพบว่าสัญญาณชีพมีค่าความดันโลหิต ๘๕-๙๕/๔๐-๕๐ มิลลิเมตรปรอท

อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๑๐-๑๓๕ ครั้งต่อนาที ควบคุมการหายใจโดยผู้ป่วยหายใจเองร่วมกับการใช้มือบีบ ถูกลมช่วยหายใจ (Ambu bag) ด้วยอัตรา ๑๖-๒๔ ครั้งต่อนาที คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ ค่าความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการเสียเลือดขณะผ่าตัด ๕ มิลลิลิตร ได้รับสารน้ำ ๘๐ มิลลิลิตร ระหว่างระดับความรู้สึก ไม่พบความผิดปกติ หลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดจึงทำการจัดทำทางผู้ป่วยให้อนตะแคง ประเมินการหายใจของผู้ป่วยพบว่าลักษณะการหายใจสม่ำเสมอ จึงทำการนำหน้ากากครอบกล่องเสียงออก (Deep Extubation) ดูแลให้ผู้ป่วยสุดดมออกซิเจน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่งผู้ป่วยเพื่อให้การดูแลต่อที่ห้องพักฟื้น

ภายหลังการระงับความรู้สึก ๒ ชั่วโมง พบว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวดีประเมิน Aldrete Score คะแนนรวม เท่ากับ ๑๒ คะแนน ประเมินระดับความเจ็บปวดโดยใช้ CHEOPS ได้คะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน ค่าความ อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อัตราการหายใจสม่ำเสมอ จึงอนุญาตให้บิดามารดาพา ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้ให้คำแนะนำแก่บิดามารดาในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกภายหลังการได้รับการระงับความรู้สึก ซึ่งหากบิดามารดาสังเกตพบอาการผิดปกติ เช่น ง่วงซึม ไม่ดูคนมีไข้ มีเลือดซึมออกจากแผลผ่าตัดเพิ่ม แผลผ่าตัดมีลักษณะบวมแดง ปัสสาวะไม่ออก ให้รีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากผู้ป่วยมีอาการปวดบิดามารดาสามารถให้รับประทาน ยาแก้ปวดพาราเซตามอลชนิดน้ำ (Paracetamol Syrup) ในปริมาณครั้งละ ๕ มิลลิลิตร (๑ ช้อนชา) ทุก ๔-๖ ชั่วโมง พร้อมทั้งให้เอกสารเพิ่มเติมและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อโรงพยาบาล

การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็กผ่าตัดขลิบหุ้มปลายอวัยวะเพศแบบผ่าตัดและจำหน่ายกลับบ้าน ภายในวันเดียว (Ambulatory Surgery) รายนี้ได้มีการให้การพยาบาลทั้งก่อน ขณะ และหลังการระงับ ความรู้สึก พบปัญหาทางการพยาบาล ดังนี้

ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการระงับความรู้สึก เนื่องจากผู้ป่วยเด็กหวาดกลัวสถานที่และบุคคลแปลก หน้าทำให้ยากต่อการสื่อสาร

ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการสำลักสิ่งแปลกปลอม เศษอาหารและน้ำ เข้าปอดขณะได้รับ การระงับ ความรู้สึก เนื่องจาก การงดน้ำและอาหารของผู้ป่วย ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบิดามารดาให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้

ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจน จากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะได้รับการระงับ ความรู้สึกทาง Laryngeal Mask Airway เนื่องจากพยาธิสรีระทางเดินหายใจของเด็ก

ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนภายหลังการระงับความรู้สึกเนื่องจากศูนย์ควบคุมการ หายใจถูกกดจากฤทธิ์ตกค้างของยาระงับความรู้สึก

ผู้ป่วยไม่สบายจากการปวดแผลผ่าตัด เนื่องจากเนื้อเยื่อมีการฉีกขาดจากการผ่าตัด

บิดา มารดามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติตนเพื่อเตรียมการผ่าตัดขลิบหุ้มปลายอวัยวะเพศ

ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข จนผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการระงับความรู้สึก แพทย์จึงอนุญาตให้บิดามารดาพาผู้ป่วยกลับบ้าน และนัดติดตามผลการรักษาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น. คลินิกศัลยกรรมปัสสาวะ

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่มาใช้บริการระงับความรู้สึกได้รับการดูแลก่อน ขณะและหลังได้รับการระงับความรู้สึกด้วยความปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

๒. ผู้เสนอผลงานได้พัฒนาสมรรถนะในการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแบบผ่าตัดและจำหน่ายกลับบ้านภายในวันเดียว (Ambulatory Surgery)

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ตารางคำนวณขนาดยาที่ใช้ในการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็ก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับยาถูกต้อง

๒. เพื่อให้พยาบาลวิสัญญีสามารถเตรียมยาในผู้ป่วยเด็กได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทวนสอบความถูกต้องของการเตรียมยาในเด็ก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สามารถคำนวณขนาดของยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในเด็กได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. ใช้เป็นแนวทางการบริหารยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็ก